



นายณรงค์ วุ่นชีว์
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต



วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น.

นายณรงค์ วุ่นชีว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการรักษามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมภูเก็ตบอลรูม 1 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ พร้อมด้วยส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมการประชุม เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันพัฒนาจังหวัดให้เป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส



นายณรงค์ วุ่นชีว์
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต



วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายณรงค์ วุ่นชีว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ของ จังหวัดภูเก็ต ณ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานของรัฐถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน การครองคน การครองงาน ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่



นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต



วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมกรรมการจังหวัดภูเก็ต ณ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมการประชุมเพื่อการระดมความคิดเห็นในการร่วมกันกำหนดค่านิยม แนวทาง และวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน



นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต



วันที่ 23 มีนาคม 65 เวลา 13.00 น.

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่น 14 โดยมี นายอำนาจ พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และกรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2565 เพื่อที่ประชุมรับทราบความเป็นมาของการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ปี 2565 การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนฯ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ข้อมูลนักเรียนที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก และร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่น 14 ปี 2565

การดำเนินโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนคนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโอกาสศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ สายอาชีพ และศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาที่ขาดแคลน สาขาด้านความมั่นคง และเข้าสู่การมีอาชีพได้อย่างมั่นคง



วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น.

นายอานวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหมาย จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการและหย่อนสิ่งของ ลงกล่องรับบริจาค ณ บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่น